

ผศ.สมบูรณ์ บุญเกียรติ

Proceeding:

บทความวิชาการ เรื่องผลการให้คำแนะนำการวางแผนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล

นำเสนอที่การประชุมวิชาการระดับชาติ “เรื่องก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” (0.2)



มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยชนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข
 ขอขอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ผศ. สัมบูรณ์ บุญเกียรติ

ได้นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 เรื่อง "ก้าวสู่นวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ"

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

A S U

(ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.สุลักษณ์ ภักธรธรรมมาศ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน



ร่วมกับ



ประชุมวิชาการ "ก้าวผ่านนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัล เพื่อสังคมสุขภาพ"

DEVELOPMENT

SAFETY

BIG DATA

TECHNOLOGY

ONLINE
STORAGE

SYSTEM

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม



การประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักการและเหตุผล

การมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของทุกคน ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและเกิดสังคมที่มีจำนวนผู้สูงอายุ เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 10 หรือเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ ตามการประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) และใน พ.ศ. 2574 จะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญคือ วัยทำงานจนถึงวัยสูงอายุ เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดความพยายามในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมการเกิดโรค การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง ดังนั้น การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ในยุคสังคมดิจิทัล จึงมีความสำคัญ ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐาน มีความเป็นส่วนตัว และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถต่อยอดจากข้อมูลให้เกิดบริการดิจิทัลด้านการแพทย์หรือสุขภาพได้

การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมสุขภาพและการรักษา รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของการจัด

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ แนวคิด และประสบการณ์ในการวิจัย
4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ



ผลการให้คำแนะนำการวางแผนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล
ต่อความรู้ของพยาบาลตึกนรีเวชกรรมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
The Outcomes by Providing Counsel of Nursing Care Plan and Nurses Note toward
Nurses' Knowledge of Gynecology Nursing, Navamindradhiraj University, Bangkok

สมบุญ บุญเกียรติ*
อรवाल ศรีประโมทย์**

บทคัดย่อ

การวางแผนการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล มักพบปัญหาคือมีการบันทึกไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้คุณภาพทางการพยาบาลอาจลดลง วัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้เรื่องการวางแผนการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล ก่อนและหลังการให้คำแนะนำ วิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยให้ทำแบบทดสอบก่อนการให้คำแนะนำหลังจากตอบแบบทดสอบเสร็จ ให้คำแนะนำเรื่องการแผนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล และให้คู่มือไปศึกษา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ทำแบบทดสอบความรู้ชุดเดิมซ้ำ ประชากรเป็นพยาบาลตึกนรีเวชกรรมจำนวน 9 ราย เครื่องมือเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบทดสอบความรู้ให้ตอบคำถาม ก่อนและหลังการให้คำแนะนำ เป็นสถานการณ์ตัวอย่างและ จำนวน 10 ข้อ และเครื่องมือในการทำวิจัยคือ การให้คำแนะนำโดยการใช้กรอบแนวคิดของBloom Taxonomy และ คู่มือการวินิจฉัยการพยาบาลของ กอร์ดอน (Gordon,2007) และการวินิจฉัยการพยาบาลตามการตอบสนองของบุคคล Nanda Taxonomy I Revised 1992 และการวางแผนการพยาบาล การหาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดย Content Validity Index ได้ ค่า .86 และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกัน และวิเคราะห์ความเที่ยงด้วย KR 20 ได้เท่ากับ .90 การวิเคราะห์สถิติ ด้วยจำนวน และร้อยละ ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจัย หลังการพัฒนาพบว่าความรู้ของพยาบาลเรื่อง การวางแผนการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล (\bar{x} 8 S.D = .707) สูงกว่าก่อนพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ $p < .05$ ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการให้คำแนะนำและการจัดทำคู่มือวางแผนการพยาบาลและบันทึกทางการ(Gordon,2007) พยาบาลทำให้มีการเพิ่มทักษะในการวินิจฉัยการพยาบาล วางแผนการพยาบาลให้ดีขึ้น อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ : การวางแผนการพยาบาล, การบันทึกทางการพยาบาล

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

**พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าตึกนรีเวชกรรม วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร



กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น.	กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณ์ ภักธรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
09.10 - 10.30 น.	การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” โดย ดร.นพ. พิชัย รัตนโรจน์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรมโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท
10.30 - 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.	การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”(ต่อ) โดย ดร.นพ. พิชัย รัตนโรจน์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรมโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท
12.00 - 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.	นำเสนองานวิจัยช่วงที่ 1
14.30 - 14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30 น.	นำเสนองานวิจัยช่วงที่ 2
15.30 - 16.00 น.	สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ชื่อเรื่องที่ 4	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร โดย ร.ต. ปิณณวิชญ์ ดิศพงษ์สันต์	12
บทคัดย่อกลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนรู้		
ชื่อเรื่องที่ 5	การจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดย พ.ต.ท. อรุณ กั้นพร้อม	15
ชื่อเรื่องที่ 6	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ : กรณีศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เสริมพื้นฐาน โดย นายฤทธิศักดิ์ สดคมขำ	16
ชื่อเรื่องที่ 7	Using Communicative Activities to Enhance Speaking Ability of Students in a Private University in Nakhon Pathom โดย นางสาวปริยานุช คิมพะจันทร์	17
ชื่อเรื่องที่ 8	ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสุธิดา จริยวัฒนานนท์	18
ชื่อเรื่องที่ 9	วิเคราะห์ภาษาในคอลัมภ์สื่อกฎหมาย 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย นางสาวนพวรรณ เนตรธานนท์	19
บทคัดย่อกลุ่มที่ 3 นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ		
ชื่อเรื่องที่ 10	การพัฒนาอาหารเสริมจากข้าวสังข์หยดเสริมถั่วแดงและพรีไบโอติก โดย นายศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์	23
ชื่อเรื่องที่ 11	การประยุกต์อุปกรณ์ไฟส่องชนิดสวมศีรษะแบบไร้สายทางการแพทย์โดยส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบ Wi-Fi โดย นางจารุวรรณ จันทรวง	24
ชื่อเรื่องที่ 12	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing และ 5G ร่วมกับระบบดูแลสุขภาพ	25



สารบัญ

หน้า

คำนำ	
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน	ก
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกษมณ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน	
คำกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ	ข
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกษมณ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน	
คำกล่าวรายงาน	ค
โดย ศาสตราจารย์ ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน	
หลักการและวัตถุประสงค์ประชุมวิชาการระดับชาติ	1
กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5	2
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มที่ 1 การจัดการและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	3
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนรู้	4
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มที่ 3 นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ	5
ผลงานวิจัยนำเสนอโดยโปสเตอร์	6
บทคัดย่องานวิจัย	
บทคัดย่อกลุ่มที่ 1 การจัดการและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	7
ชื่อเรื่องที่ 1 บริบทและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	9
โดย ดร. บรรจบพร อินดี	
ชื่อเรื่องที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการงานนิติกร ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม	10
โดย นางสาวสุพัตรา กอบกิจสุขสกุล	
ชื่อเรื่องที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม	11
โดย นางสาวฐิติรัตน์ จันทรรดา	



ชื่อเรื่องที่ 13	ผลการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาลของตึก นรีเวชกรรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร โดย ผศ. สมบูรณ์ บุญเกียรติ	26
ชื่อเรื่องที่ 14	ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็ก ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดย นางสาววันวิสา ยุทธโยธิน	27
นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์		
ชื่อเรื่องที่ 15	สภาพการณ์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร ในยุคดิจิทัลของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม โดย นางสาวพระระวี อระวีพร	31
ชื่อเรื่องที่ 16	ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสิริณัฐ แสงดารา	32
ชื่อเรื่องที่ 17	ผลของการรับส่งเวรด้วย SBAR ต่อระยะเวลาและคุณภาพการสื่อสารการส่งเวร ที่ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย นางสาววรา เขียวประทุม	33
ชื่อเรื่องที่ 18	ผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ “ลดระยะเวลาการรอคอยการรอทำหัตถการ” ด้วยลิ้นในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดย นางชุตติมา ภูพิมาย	34
ชื่อเรื่องที่ 19	การบริหารเวลาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่รับยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยพิเศษ สูติ-นรีเวช 4B ในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดย นางสาวดาราร สอนเต็ม	35
ชื่อเรื่องที่ 20	ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการมอบหมายงานผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดย นางสาวดวงดี ศรีสุขวัน	36



หน้า

ชื่อเรื่องที่ 21	การบริหารเวลาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดย นางสาวศิริวรรณ คุ้มนุ่ม	37
ชื่อเรื่องที่ 22	การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดย วิไลรัตน์ คอมเพชร	38
ชื่อเรื่องที่ 23	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของการอ่านชื่อและตำแหน่งของกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ ด้วยการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ เพื่อการเรียนรู้วิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนภิเษก โดย นางสาวจวีพร อุปธิ	39
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัย (Peer Review)	คำสั่ง ม.คต.ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”	43
รายชื่อคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ		47
ประวัติวิทยากรบรรยายพิเศษ	ดร. นายแพทย์ พิชัย รัตนโรจน์สกุล	55



การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

กลุ่มที่ 1 การจัดการและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุม 1-302 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
ประธานกลุ่ม อาจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์
ประธานร่วม อาจารย์ ดร. กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย
เลขานุการกลุ่ม อาจารย์ รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์

เวลา	ชื่อเรื่อง	ผู้นำเสนอ
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 1		
13.00 - 13.20 น.	บริบทและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	ดร.บรรจภ์พร อินดี
13.25 - 13.45 น.	การพัฒนาโปรแกรมการจัดการงานนิติกรด้านบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม	นางสาวสุพัตรา กอบกิจสุขสกุล
13.50 - 14.10 น.	การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด นครปฐม	นางสาวจตุติรัตน์ จันทรรดา
14.10 - 14.30 น.	พัก	
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 2		
14.30 - 14.50 น.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการ จ้างแรงงานต่างด้าวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร	ร.ต.ปัทมวิษณุ ดิศพงษ์สันต์
14.55 - 15.15 น.	สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยและมอบวุฒิบัตร	ประธานประจำห้อง



การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนรู้
ห้องประชุม 1-312 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
ประธานกลุ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
ประธานร่วม อาจารย์ ดร. เนตรชนก ศรีทุมมา
เลขานุการกลุ่ม อาจารย์ นพวรรณ เนตรธานนท์

เวลา	ชื่อเรื่อง	ผู้นำเสนอ
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)		
13.00 - 13.20 น.	การจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ	พ.ต.ท. อรุณ กั้นพร้อม
13.25 - 13.45 น.	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ : กรณีศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เสริมพื้นฐาน	นายฤทธิศักดิ์ สดคมขำ
13.50 - 14.10 น.	Using Communicative Activities to Enhance Speaking Ability of Students in a Private University in Nakhon Pathom	นางสาวปริญช คุ้มพะจันทร์
14.10 - 14.30 น.	พัก	
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 2		
14.30 - 14.50 น.	ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	นางสาวสุธิดา จรรย์วัฒนานนท์
14.55 - 15.15 น.	วิเคราะห์ภาษาในคอลัมภ์สื่อบนหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	นางสาวนพวรรณ เนตรธานนท์
15.15 - 15.30 น.	สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยและมอบวุฒิบัตร	ประธานประจำห้อง



การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

กลุ่มที่ 3 นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ
 ห้องประชุม 1-313 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
ประธานกลุ่ม อาจารย์ ดร. อาคม ไสงาม
ประธานร่วม อาจารย์ ดร. กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
เลขานุการกลุ่ม อาจารย์ ดร. ขวัญใจ กลิ่นจกกล

เวลา	ชื่อเรื่อง	ผู้นำเสนอ
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 1		
13.00 - 13.20 น.	การพัฒนาอาหารเสริมจากข้าวสังข์หยดเสริมถั่วแดงและพรีไบโอติก	นายศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์
13.25 - 13.45 น.	การประยุกต์อุปกรณ์ไฟส่องชนิดสวมศีรษะแบบไร้สายทางการแพทย์โดยส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบ Wi-Fi	นางจารุวรรณ จันทร์ทอง
13.50 - 14.10 น.	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing และ 5G ร่วมกับระบบดูแลสุขภาพ	ดร. นวปฎล กิตติอมรกุล
14.10 - 14.30 น.	พัก	
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 2		
14.30 - 14.50 น.	ผลการพัฒนาการวางแผนการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาลของตึกนรีเวชกรรม มหาวิทยาลัย นวมินทร์ราชธานี กรุงเทพมหานคร	ผศ. สมบูรณ์ บุญเกียรติ
14.55 - 15.15 น.	ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	นางสาววันวิสา ยุทธโยธิน
15.15 - 15.30 น.	สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยและมอบวุฒิบัตร	ประธานประจำห้อง



การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
ผลงานวิจัยนำเสนอโดยโปสเตอร์

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	สภาพการณ์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารในยุคดิจิทัลของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม	นางสาวพระวี อระวีพร
2	ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	นางสาวสิริณัฐ แสงดารา
3	ผลการสื่อสารการรับส่งเวรด้วย SBAR ต่อระยะเวลาการส่งเวรตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	นางสาววรา เขียวประทุม
4	ผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ “ลดระยะเวลาการรอคอยการรื้อทำหัตถการ” ด้วยลินในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง	นางชุตินา งามพิมาย
5	การบริหารเวลาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่รับยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช 4B โรงพยาบาลวชิรพยาบาล	นางสาวรดาธร สอนเต็ม
6	ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการมอบหมายงานผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวชในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน	นางสาวดวงดี ศรีสุขวัน
7	การบริหารเวลาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสลายต่อกระຈกด้วยคลื่นความถี่สูงในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกระทุ่มแบน	นางสาวศิริวรรณ คุ้มนุ่ม
8	การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	นางสาววิไลรัตน์ คอมเพ็ชร
9	การพัฒนาแบบการจัดการเรียนรู้ของการอ่านชื่อและตำแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ด้วยการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ เพื่อการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก	นางสาวจรัพร อุปธิ